



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

(วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2014)

พี่น้องที่รัก ปกติแล้วโรงเรียนคาทอลิกของเราจะจัดงานคริสต์มาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเป็นประจำทุกปี ในงานนี้มีกิจกรรมและการแสดงของนักเรียนหลายอย่างเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและชื่นชมยินดี ในเวลาเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนต่อหน้าผู้ปกครอง แยกผู้มีเกียรติในพื้นที่ และมีพระคุณต่อโรงเรียนที่เชิญมาร่วมงานในวันนั้นด้วย เหมือนโรงเรียนคาทอลิกทั่วไป โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งได้จัดเตรียมการแสดงละครคริสต์มาส ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบรายการแสดงนี้ได้แบ่งบทบาทและหน้าที่ให้กับเด็กแต่ละคน หนูน้อยเจนนีซึ่งเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักและช่างพูดได้รับมอบหมายให้แสดงเป็นแม่พระ แต่เจนนีไม่ชอบบทบาทนี้เท่าใดนักและต้องการเปลี่ยนกับลูซี เพื่อนของเธอ ซึ่งได้รับบทเป็นเทวดา เมื่อซิสเตอร์ถามหนูน้อยเจนนีว่า **“ทำไมหนูจึงต้องการเล่นเป็นเทวดา?”** หนูน้อยเจนนีตอบว่า **“หนูคิดว่าการเป็นเทวดาง่ายกว่าการเป็น ‘มารดาของพระคริสตเจ้า’ ตั้งเยอะคะ”** พ่อคิดว่าสิ่งที่หนูน้อยเจนนีพูดเป็นความจริง การเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เป็นเรื่องยากมาก แม้แต่สำหรับผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม นี่คือนิสัยที่เราทุกคนที่เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าได้รับการเรียกให้เป็น เพราะแม้ว่าพระองค์ได้ทรงบังเกิดแล้วเมื่อราว 2000 กว่าปีที่ผ่านมา แต่ความปรารถนาที่แท้จริงของพระองค์คือการบังเกิดในดวงใจของผู้มีความเชื่อในพระองค์ทุกคน

“มารดาของพระคริสตเจ้า” เป็นชื่อที่เราสงวนไว้สำหรับพระนางมารีย์หรือแม่พระของเรา แต่แม่พระทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าในสองความหมาย กล่าวคือ พระนางทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าใน **“ความหมายตามธรรมชาติ”** หรือ **“ความหมายฝ่ายกาย”** นั่นคือ พระนางทรงรับพระเยซูเจ้าไว้ในครรภ์ของพระนางและทรงให้กำเนิดแก่พระองค์ สิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีก และยังเป็นเกียรติที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้สามารถมีส่วนร่วมได้ พระนางคนเดียวเท่านั้นที่ได้เกียรติสูงส่งนี้จากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม แม่พระยังทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าใน **“ความหมายฝ่ายจิต”** ด้วย ในความหมายที่สองนี้คริสตชนทุกคนสามารถแสดงบทบาทการเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าได้ นั่นคือ เราทุกคน ไม่ว่าจะชาย หรือหญิง หรือเด็ก ต่างสามารถและควรจะเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า ความคิดเกี่ยวกับการที่คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้เป็นมารดาของพระคริสตเจ้าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่รู้จักกันดี แม้นแต่ในสมัยอัครสาวกเอง พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์คณะดอมินิกันท่านหนึ่งบอก **“พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับและให้กำเนิดแก่พระบุตรของพระองค์ และเมื่อการบังเกิดนี้อุบัติขึ้น พระเจ้าจะทรงปลอบปล้ำพระทัยมากกว่าการได้สร้างสวรรค์และแผ่นดินเสียอีก”**

“การเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระคริสตเจ้า” คืออะไรและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร? เพื่อตอบคำถามนี้เราต้องย้อนกลับไปดูพระดำรัสของพระเยซูเจ้าเอง หลายคนคงจำเหตุการณ์ตอนที่แม่พระและญาติของพระเยซูเจ้ามาหาพระองค์และยืนรอกอยู่ข้างนอก แล้วส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ขณะนั้นประชาชนจำนวนหนึ่งกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังถามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (มก 3:33-34)

เรื่องราวตอนนี้สะท้อนให้เราเห็นความจริงอย่างน้อยสองประการ **ประการแรก** พระเยซูเจ้าทรงคาดหวังว่าบรรดาศิษย์ต้องไม่เป็นเพียงพี่น้องชายหญิงของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นมารดาของพระองค์ด้วย **ประการที่สอง** วิธีการเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าคือ การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อเป็นเช่นนี้ เราแต่ละคนจึงสามารถกลายเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระคริสตเจ้าได้ด้วยการตอบรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ว่าบางครั้งสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราอาจดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์ก็ตาม เหมือนที่ทูตสวรรค์กาเบรียลได้ขอให้พระนางมารีย์เป็นมารดาพระบุตรของพระเจ้าขณะที่พระนางยังเป็นพรหมจารีอยู่ และดังที่เราทราบพระนางทรงตอบรับพระประสงค์ดังกล่าวด้วยใจสุภาพถ่อมตน ด้วยเหตุนี้ เพื่อเราจะกลายเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระคริสตเจ้า เราแต่ละคนต้องเต็มใจและกล้าพูดเหมือนที่แม่พระทรงตอบทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เข้าไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด” (ลก 1:38)

กล่าวได้ว่าคำพูดของแม่พระตอนนี้เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดอันหนึ่งในโลกของเรา เพราะคำพูดนี้ได้นำพระเจ้าลงมาจากสวรรค์เพื่อประทับอยู่ในวิญญูณและร่างกายของสตรีผู้ต่ำต้อยคนหนึ่ง เป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ นั่นคือ พระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์ผู้ซึ่งมนุษยชาติเฝ้ารอคอยเป็นเวลานานแสนนาน เป็นคำพูดที่เปลี่ยนวิถีประวัติศาสตร์มนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วตลอดไป คำพูดนี้จึงเป็นคำพูดที่แตกต่างจากคำพูดที่มีชื่อเสียงของโลกอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง

พี่น้องที่รัก อีกครั้งหนึ่งคำพูดหนุนใจน้อยเจนนี้อีกต้อง การเป็นมารดาของพระคริสตเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างไรก็ตาม แม่พระได้ทรงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระคริสตเจ้าได้ด้วยการฟังพระวาจาของพระเจ้าและตอบรับพระประสงค์ของพระองค์ แม้ว่าพระประสงค์นั้นดูเหมือนว่าจะขัดกับแผนการในอนาคตและความหวังทั้งหมดของเรา ขณะที่คริสต์มาสกำลังใกล้จะมาถึง สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอคือ เราจะสามารถสัมผัสความหมายที่แท้จริงของวันฉลองอันยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนกลายเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระคริสตเจ้าเท่านั้น นั่นคือ เมื่อพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา สามารถเข้ามาบังเกิดในดวงใจของเราแต่ละคนนั่นเอง

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน